



ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานพนักงานครูเทศบาล
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เลขที่ตำแหน่ง ๑๑๕๖๑ - ๑ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สังกัดสำนักงานการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน ๑ อัตรา

๒. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เลขที่ตำแหน่ง ๑๑๕๖๘ - ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว สังกัดสำนักงานการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน ๑ อัตรา

โดยเริ่มรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานการศึกษา ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี และจะดำเนินการสรรหา ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยความตามข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่มีผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่ามีผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบและเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิตเจริญ)
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/วิทยฐานะ	สังกัด	หมายเหตุ
๕๕๒๐๐๑	นางพิสมัย ศรีหล้า	ครู/ครูชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล สำนักงานการศึกษา ทน.อุบลราชธานี	
๕๕๒๐๐๒	นายธนพนธ์ ตันสมรส	ครู/ครูชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล สำนักงานการศึกษา ทน.อุบลราชธานี	
๕๕๒๐๐๓	นางธภัศร มิ่งไชย	ครู/ครูเชี่ยวชาญ	ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล สำนักงานการศึกษา ทน.อุบลราชธานี	
๕๕๒๐๐๔	นางนวลละออง จิรานันท์สิริ	ครู/ครูชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาล ๒ หนองบัว สำนักงานการศึกษา ทน.อุบลราชธานี	
๕๕๒๐๐๕	นางสาวเบญจรงค์ แสงสุกวาว	ครู/ครูชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาล ๒ หนองบัว สำนักงานการศึกษา ทน.อุบลราชธานี	
๕๕๒๐๐๖	นายพีรพัฒน์ ก้านจักร	ครู/ครูชำนาญการพิเศษ	ร.ร.เทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง สำนักงานการศึกษา ทน.อุบลราชธานี	
๕๕๒๐๐๗	นายวิชาญ ไทยแท้	ครู/ครูเชี่ยวชาญ	ร.ร.เทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร สำนักงานการศึกษา ทน.อุบลราชธานี	